

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน บริษัทคู่ค้า

ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทด้วยดีเสมอมา ในกรณีนี้ ผมขอกล่าวเจตนารมณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ทุกท่านรับทราบ ดังนี้

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใสอย่างสูงสุด และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดมา อย่างไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้นได้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในระดับโลก

ในฐานะกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ บริษัทจะต้องติดตามสถานะการณที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทของเราห้ามการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ว่าจะเป็นการกระทำการทุจริตและคอร์รัปชันโดยตรงหรือการกระทำโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง (ก) การให้ การเสนอที่จะให้ หรือการสัญญาว่าจะให้สินบน (ข) การเรียก การร้องขอ การรับไว้ หรือการสัญญาว่าจะรับไว้ซึ่งสินบน (ค) การแจ้งหรือกล่าวอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (ง) การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ (จ) ผลประโยชน์ขัดกัน หรือ (ฉ) การกระทำอื่นใดอันถือเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอให้ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยขอให้ท่านดำเนินธุรกิจกับบริษัทโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือตัวแทนของบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบ โดยท่านสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ ap_di_at_legalhelpline@ap.denso.com ทั้งนี้ บริษัทจะปกป้องคุ้มครองและดำเนินการกับข้อมูลที่ได้รับจากท่านภายใต้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

佐藤 久彰

ชิซะอะกิ ซาโต้

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1 เมษายน 2564